



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 เมษายน 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 20 เม.ย. 64 ติดเชื้อเพิ่ม 1,443 ราย รวมสะสม 45,185 ราย รักษาอยู่ในรพ. 16,119 ราย อาการหนัก 223 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 55 ราย เสียชีวิตอีก 4 ราย รวมเสียชีวิต 108 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 143,503,634 ราย เสียชีวิต 3,055,744 ราย รักษาหาย 121,869,889ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ WHO พบอัตราป่วยในคนหนุ่มสาวเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตก อังกฤษ ห้ามคนจากอินเดียเข้าประเทศ เริ่ม 23 เม.ย. ซิลี ผลการศึกษาวัคซีนซิโนแวคป้องกัน dkiเสียชีวิตจากโควิด 19 ได้ 80% อินเดีย ล็อกดาวน์กรุงนิวเดลี หลังยอดผู้ป่วยเพิ่มเกินกำลังระบบสาธารณสุขรองรับ จีน เตรียมอนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 ต่างชาติเป็นตัวแรก ภายใน ก.ค.นี้ ผลิตโดยบ.ไบออนเทค และเตรียมจัดส่งวัคซีนให้ 100 ล้านโดส ขณะที่ บ.ซิโนแวค ได้ผลิตวัคซีนออกมาแล้ว 260 ล้านโดส โดย 60% จัดส่งไปต่างประเทศ กัมพูชา สั่งล็อกดาวน์กรุงพนมเปญและเมืองตาเซมา

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.พบอาการอัมพฤกษ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค 7 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, ประชาชาติธุรกิจ, bangkokbiznews, tnnthailand, nationtv, thaipbs,innnews ,newtv, sanook)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า พบปรากฏการณ์อัมพฤกษ์หลังฉีดวัคซีน Sinovac 6 ราย ที่ จ.ระยอง และอีก 1 ราย ที่รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หลังให้ยาละลายลิ่มเลือดอาการกลับมาเป็นปกติ เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาของรพ.ได้แจ้งสร.ทราบแล้ว ลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นเฉพาะลือดของวัคซีน ไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนทั้งหมด

-รศ.(พิเศษ.) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กล่าวถึงกรณีดังกล่าว คาดว่า 1-2 วันจะมีคำตอบที่ชัดเจน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปและแถลงต่อประชาชนอีกครั้ง

##### 2.ภาคธุรกิจตำหนิไทยฉีดวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ sanook

-หอการค้าไทย จัดการประชุมกับ CEO บริษัทใหญ่กว่า 40 บริษัทจากทุกกลุ่มธุรกิจของไทย และเห็นตรงกันว่า ขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนได้เพียง 0.4% ของประชากร ซึ่งล่าช้ามากสำหรับการเปิดประเทศที่ต้องฉีดให้ได้ 70% ของประชากร หอการค้าไทยและเครือข่ายภาคเอกชนจะแบ่งงานเป็น 4 ทีม เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการฉีดวัคซีน ได้แก่ 1.ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน 2.ทีมสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและมาฉีดวัคซีนในสถานที่ที่พร้อม 3.ทีมเทคโนโลยีและระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการลงทะเบียน ขั้นตอนในการฉีด และมีระบบการติดตามตัว และ 4.ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยจะสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม

-นายกฯ เปิดเผยกรณีเจ้าสัวซีพีอยากให้รัฐบาลเปิดให้เอกชนนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้พนักงาน และรพ.เอกชนอยากนำเข้าวัคซีนมาฉีดแบ่งภาระรัฐบาล ว่า สธ.พิจารณาดำเนินการมาตลอดและได้ตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาหารือกับสมาคมรพ.เอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลและดำเนินการให้ได้วัคซีนทางเลือก และได้เร่งรัดให้ทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและมากที่สุด โดยสธ.จะเริ่มให้ลงทะเบียน 1 พ.ค.นี้ ขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กำลังเจรจาชื้อวัคซีนจาก บ.ไฟเซอร์ และมีความเป็นไปได้ที่จะส่งมอบในเดือน ก.ค. ถึงสิ้นปี ประมาณ 5-10 ล้านโดส อยู่ระหว่างเสนอราคาและเงื่อนไข และยังมีวัคซีนอีกหลายยี่ห้ออยู่ในขั้นตอนติดต่อ ส่วนแนวคิดให้ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่บ้านยังไม่ใช่ตัวเลือก เพราะยังมีเตียงรองรับทั้งรพ.สนามและ Hospital

##### 2.ขับไล่สจ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

-กลุ่มคนปทุมธานี เกือบ 100 คน ขอให้ผู้ว่าฯ ปทุมธานีไล่นพ.สจ.ปทุมธานีออก เนื่องจากไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และไม่มีความจริงใจแก้ปัญหาหรือควบคุมโรคโควิด 19

##### 3.มาตรการกักตัวที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd, Facebook

-รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถ้ายังให้คนที่ติดเชื้อทุกคนแม้จะไม่มีอาการป่วย

ต้องเข้ารับ. จะมีปัญหาเรื่องเตียงไม่เพียงพอแน่นอน ศบค.ควรออกมาตรการและวิธีการในการแยกกักตัวเองที่บ้านให้ชัดเจน เช่น ถ้าเริ่มมีอาการมากขึ้นมาจะส่งต่อที่ไหน หรือถ้ากักตัวครบ 14 วันแล้วใครจะตรวจให้ว่าไม่มีเชื้อแล้ว

#### 4.รพ.ไม่รับผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ช่วย ส.ส.เขตสายไหม โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า ลูกบ้านชาวสายไหมติดเชื้อโควิด ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. แต่รพ.ไม่รักษา ผ่านมา 10 วัน ติดเชื้อทั้งบ้าน 6 คน ด่าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ติดเชื้อ ระบุว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น หากรัฐบาลคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรพ.สนามไว้รองรับ และไม่ประมาทกับสถานการณ์โควิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-อธิบดีกรมการแพทย์ รวมถึง โฆษก กทม. ชี้แจงผ่านรายการโทรทัศน์ระบุว่า ต้องสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนว่าไปรับการตรวจหาเชื้อที่ใด หากตรวจที่รพ.รัฐ ช่วงแรกอาจมีปัญหา แต่หลังจากนั้นได้รับไปส่งรพ.เรียบร้อย

#### 5.รพ.บำรุงราษฎร์ชี้แจงกรณีรับจองวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokinsight

-รพ.บำรุงราษฎร์ ออกหนังสือชี้แจงกรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งระงับการโฆษณารับจองวัคซีนโควิด 19 และมีบทลงโทษ ว่า การส่งแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนโควิด 19 เป็นไปตามพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ไม่ใช่การโฆษณาหรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือการโฆษณา

#### 6.ผอ.รพ.อุดรธานี ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.อัครวัฒน์ รัตนวงศ์ไพบูลย์ อายุรแพทย์ รพศ.อุดรธานี กล่าวว่า รพศ.อุดรธานีมีบุคลากรติดเชื้อโควิด 19 แยกเป็น แพทย์ 3 ราย พยาบาล 3 ราย ผู้ดูแลผู้ป่วย 1 ราย และแม่บ้าน 1 ราย รวมทั้ง พญ.ฤทัย วรธนะวินิจ ผอ.รพ. ซึ่งรอการตรวจยืนยันอีกครั้ง อาการไม่มาก ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำ ตรวจไม่พบติดเชื้อเพิ่ม ได้แยกกักตัวที่โรงแรมวีระา บูธิต โฮเทล 50 คน ที่ไม่พร้อมไปกักตัวที่บ้าน

#### 7.แนะนำวัคซีนเข็มแรกทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.มนูญ ธีเชวงวงศ์ แพทย์รพ.วิชัยยุทธ และประธานชมรมเชี่ยวชาญทางการแพทย์ประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ไทยควรทำตามสหราชอาณาจักร คือ ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาให้กับคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้นผู้หญิงตั้งครรภ์ คนละ 1 เข็ม และถ้ามีวัคซีนเหลือค่อยฉีดเข็มที่ 2 แก่คนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว และคนที่เตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ เชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนในประเทศ หยุคยังการแพร่ระบาด ดีกว่าแผนเดิมที่ฉีดให้คนครึ่งประเทศคนละ 2 โดส ทำให้คนอีกเกือบครึ่งประเทศไม่ได้ฉีด และปีหน้าทุกคนก็ต้องฉีดวัคซีนเข็มใหม่ที่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของบริษัทเดิม แต่สำหรับวัคซีนซิโนแวคของประเทศจีนต้องฉีดคนละ 2 โดสถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้

#### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, thiapbs, springnews,sanook, one31)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยัน มียาฟ้าวิพิราเวียร์เพียงพอ ขณะนี้มีประมาณ 5 แสนเม็ด มอบให้ออก.จัดหาเพิ่มอีก 1 ล้านเม็ด คาดส่งมอบในเดือนเม.ย.นี้ ส่วนความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน ได้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนทุกราย หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดก็พร้อมที่จะซื้อ เพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือกสำรองเพิ่มจากแอสตราเซนเนกาซึ่งเป็นวัคซีนหลัก และภายในสัปดาห์นี้จะส่งเอกสารให้ อัย.อนุมัติให้ บ.สยามไบโอไซน์ เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, innnews, isranews, thailandplus, thaigov)

-รมช.สธ. กล่าวถึงกลุ่มผู้ป่วยที่คัดกรองว่าเป็นกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการรุนแรง 148 ราย มี 74 รายที่ปฏิเสธการเข้ารับรักษา ว่า มีเตียงว่างแต่ความต้องการของผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจไม่ตรงกับสิ่งที่สธ.จัดให้ จึงอยากขอความร่วมมือให้เข้าระบบการดูแลรักษา โดยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่รอเตียง สธ.ได้ร่วมกับ รพ.ทุกสังกัดบริหารจัดการเตียง มีศูนย์ประสานงาน 3 สายด่วน ได้แก่ 1668, 1669 และ 1330 ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการรักษาเพื่อป้องกันอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนผู้รับการรักษาที่รพ.สนาม ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

-อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรณีเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รายงานเข้าระบบบริหารจัดการเตียง รับประกันว่าภายใน 24-48 ชั่วโมง จะสามารถจัดหาเตียงให้ได้ สำหรับผู้ติดเชื้อที่รอเตียงและรอผลการตรวจ ขอให้งดพบปะผู้คน, สวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสจุดเสี่ยง, แยกห้องส่วนตัว แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว สำหรับมารดาที่ให้นมบุตร ยังสามารถให้นม

บุตรได้ เนื่องจากข้อมูล WHO ไม่พบเชื้อโควิด 19 ในน้ำนม แต่ต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง ทำความสะอาดร่างกาย สวมหน้ากากตลอดเวลา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, thaigov, thailandplus, one31

-นพ.เจตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า อัตราเสียชีวิตจากโควิด 19 ระลอกเดือน เม.ย. อยู่ที่ร้อยละ 0.09 ต่ำกว่าสองระลอกก่อน แต่ยังไม่ชัดเจน เพราะมีผู้ป่วยในรพ.จำนวนมาก ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย เหลือเพียง กทม.และเชียงใหม่ ย้ำผู้ติดเชื้อกระจายทุกจังหวัด ขอให้คงมาตรการป้องกันตนเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, ผจก.รายวัน, ประชาชาติธุรกิจ, sondhitalk, mcot, thailandplus, acnews

-ปลัด สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด 19 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 โดยสธ.ได้จัดทำคู่มือการประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นแนวปฏิบัติให้รพ.สำรองและเตรียมอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไว้อย่างเพียงพอ สั่งการทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 3 แสนราย ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ จะทำให้อัตราฉีดวัคซีนรวมเกิน 1 ล้านโดส คาดหลังใช้มาตรการควบคุมโรคและมาตรการสังคม ผู้ติดเชื้ออาจเริ่มลดลงในสัปดาห์นี้เช่นกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน.ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ สธ.รวมศูนย์บริหารจัดการเตียงรับผู้ป่วยโดยศูนย์ส่งต่อรพ.ราชวิถี จัดสายด่วน 1668 รวม 20 คู่สาย ระดมบุคลากรการแพทย์จิตอาสาทั่วประเทศช่วยรับสาย สามารถรับเข้ารพ.ได้เกือบ 100% มีเพียงส่วนน้อยที่ปฏิเสธรพ.ที่จัดให้ โดยจะแบ่งผู้ติดเชื้อเป็น 3 ระดับ คือ สีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย อายุไม่มาก ไม่มีโรคร่วม ส่งรพ.สนาม หรือ Hospital สีเหลือง มีอาการปานกลาง และสีแดง มีอาการรุนแรง จะรับไว้รักษาในรพ.ทั้งหมด ที่ผ่านมาก็เพิ่มเตียงของ Hospital และรพ.สนาม ได้มาก รับผู้ป่วยสีเขียวได้อย่างปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยสีแดงทั้งหมดเข้ารพ.ก่อน ทำให้ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ารพ.ได้ช้า ได้เร่งนำผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นไป Hospital และรพ.สนาม และขยายเตียงในรพ.เพิ่ม จะช่วยให้ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ารพ.ได้เร็วขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtw

-อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรในการป้องกันโควิด 19 ว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ ในฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสในหลอดทดลอง แต่เมื่ออยู่ในเซลล์ของร่างกายพบว่าเชื้อไวรัสสามารถเข้าไปในเซลล์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ได้ ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจึงไม่สามารถป้องกันโควิด 19 ได้ เช่นเดียวกับกล้วยดิบ การกลั้วคอด้วยน้ำมะนาว ตลอดจนการใช้พืชสมุนไพรอื่นๆ ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเป็นจำนวนมาก ที่ไม่มีผลต่อการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ทั้งสิ้น สำหรับในแง่ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ฆ่าไวรัสและแบคทีเรียบางตัวในหลอดทดลองได้นอกจากนี้ยังเป็นยาลดไข้ที่ดี มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bangkokbiznews

-กรมอนามัย แนะนำผู้ประกอบการ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่คลังสินค้า และพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์ ผู้รับบริการรับ-ส่งสินค้าหรือ อาหาร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, innnews

-อย. ระบุ การอนุญาตผลิตภัณฑ์และนำเข้าทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงวัคซีนโควิด 19 ทุกขั้นตอนโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100

-สปคม. ระบุ วันที่ 21 เม.ย.นี้ รถเก็บตัวอย่างชีวปริภยพระราชทาน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงประชาชนที่ไปในสถานที่เสี่ยง ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน 500 คน เริ่มแจกบัตรคิว 7.00 น. เริ่ม SWAB เวลา 08.30-12.00 น. หรือจนกว่าจะครบ 500 คิว ติดตามข้อมูลการออกให้บริการของรถพระราชทานได้ทาง face book fan page สปคม.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, bbc)

-โฆษก ศบค. เผย มีผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงแล้ว 6,020 ราย กลุ่มอายุ 20-29 ปีมากที่สุด กระจายไปแล้ว 71 จังหวัด ยกเว้น ชัยนาท ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ระนอง ลำสุต กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยโควิดซึ่งเป็นญาติของพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในตลาดกลางเพื่อการเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาพื้นที่เสี่ยงใน กทม. ตั้งแต่ 11 เม.ย. ทำให้ญาติและพนักงานของร้านรับเชื้อรวม 17 ราย ตรวจเชิงรุกพบติดเชื้อ 6 ราย ลำสุตตรวจ 594 ราย อยู่ระหว่างรอผล

-ราชกิจจานุเบกษาตีพิมพ์ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 และ คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-สนง.ประกันสังคม เปิดสายด่วน 1506 กด 6 เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาผู้ประกันตนตรวจโควิด 19

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ออกคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่ในบริเวณตลาด ตลาดนัด และ ตลาดน้ำทุกแห่ง ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่นบาท ด้านผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ออกประกาศให้ผู้ที่ไม่สวมแมสก์ ถูกปรับ 2 หมื่นบาท

## ประเด็นข่าว

-ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ เตือน การถ่ายเซลฟี่หรือไลฟ์สดที่เห็นหน้าผู้ป่วยโควิด 19 ในรพ.สนาม แล้วโพสต์ลงโซเชียลโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิด

-รพ.คมนาคม ซึ่งติดเชื้อโควิด 19 ได้ออกจากรพ.วันนี้ แพทย์ให้กักตัวที่บ้าน 2-3 วัน ก่อนตรวจซ้ำ

-บช.น. ออกหมายเรียกเจ้าของร้านคริสตัล – เอ็มเมอรัลด์ เข้าให้ปากคำวันที่ 3 พ.ค.นี้ ที่สน.ทองหล่อ ตั้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ.ร.บ.สถานบริการ และฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-สนง.คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ระหว่างรักษาตัวในรพ. มีประวัติลงพื้นที่หลายโรงเรียน ทำให้ รมช.ศธ. และข้าราชการ 96 ราย ต้องกักตัวดูอาการ และประสานขอตรวจคัดกรองตามมาตรการของ ศธ.

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตก อาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อมาโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” 1.เก็บบ้านให้สะอาด 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

**ข่าวปลอม น้ำดื่มหวานวางข้างและอ้อยดำ รักษามะเร็งปอด**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบข่าวทางสื่อออนไลน์ที่ระบุว่า “หวานวางข้างและอ้อยดำดื่มดื่ม รักษา มะเร็งปอด” พบว่า หวานวางข้างและอ้อยดำไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งปอดในมนุษย์ได้ ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็ง มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา การรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนและลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

**ความปลอดภัยคลื่นโทรศัพท์มือถือ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ผลสำรวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ 2,217 สถานี ในช่วงความถี่ 950 - 2,100 MHz พบค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 0.002255 - 0.01776 W/m<sup>2</sup> ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 500 - 1,000 เท่า สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่ยืนยันว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือปลอดภัยต่อประชาชน

**มอบหมายรมต.ขับเคลื่อนระดับพื้นที่**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมกรม.รับทราบคำสั่งนายกา รื่องมอบหมายให้รมต.รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบหมาย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ศธ. ดูแล จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ตั้งแต่ 9 เม.ย.เป็นต้นไป

**กัญชา-กัญชง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ขณะนี้หลายภาคส่วนให้ความสนใจกัญชา กัญชง และเร่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง อย่างมาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยอ้างอิงรายงาน The Global Cannabis Report ของ Prohibition Partners คาดว่า มูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2567 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.039 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประมาณ 60% เป็นกัญชาเพื่อการแพทย์ และอีก 40% เป็นกัญชาเพื่อการสันทนาการ

**เด็กจมน้ำ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ระบุ ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตไม่เกี่ยวโดยตรงกับฤดูกาล แต่เกี่ยวข้องกับการปิดเทอม แบ่งเป็น กลุ่มแรก เด็กอายุ 6 -10 ขวบ

## ประเด็นข่าว

ผู้ปกครองมักเชื่อว่าเด็กดูแลตัวเองได้ดี จึงเสี่ยงจากการปล่อยให้ไปเล่นน้านอกบ้าน ดังนั้น ควรสอนให้เด็กรู้พื้นที่เสี่ยง และฝึกฝนทักษะการลอยตัวนิ่งในน้ำอย่างถูกวิธี กลุ่มที่สอง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยเด็กอายุ 3-5 ขวบ มักจมน้ำตามแหล่งน้ำรอบบ้าน เช่น บ่อน้ำ แอ่งน้ำ สาเหตุมาจากผู้ดูแลเผลอเผลอชั่วครู่ ส่วนเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ มักเสียชีวิตจากแหล่งน้ำจากภาชนะภายในบ้าน เช่น ถังน้ำ อ่างในห้องน้ำ เพราะเด็กทรงตัวไม่ดี ดังนั้น ผู้ปกครองควรสำรวจสภาพรอบบ้าน ปิดฝามิดชิด หรือกั้นเด็กอยู่ในจุดปลอดภัย โดยในปี 2565 กำหนดเป้าหมายลดจำนวนเด็กต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเหลือ 200-250 คนต่อปี โดยเด็กวัย 6 ขวบขึ้นไป เน้นเพิ่มทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ 5 ประการ คือ 1.รู้จักหลีกเลี่ยงเข้าใกล้จุดเสี่ยง 2.ลอยตัวได้ 3 นาที 3.ว่ายน้ำอะไรก็ได้ 15 เมตรตะกายเข้าฝั่ง 4.ช่วยเพื่อนถูกวิธีโดยตะโกน โยนยื่น 5.ใช้ชูชีพเสมอเมื่อต้องเดินทางทางน้ำหรือต้องทำกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง